

TRUYỆN CÁC LINH HỒN

Bà Maria Agatha Simma sinh ngày 5.2.1916 tại Sonntag nước Áo, trong một gia đình rất nghèo. Bà có lòng yêu thương các linh hồn nơi luyện ngục cách đặc biệt. Vì thế, theo như lời bà kể, Chúa cho nhiều linh hồn hiện về để xin bà cầu nguyện cho. Trong số các sự kiện bà kể lại, có câu chuyện sau đây:

Một người đàn ông viết cho tôi rằng vợ ông qua đời đã hơn một năm. Kể từ đó, đêm nào trong phòng ông cũng có tiếng đập rầm rầm khiến ông không sao ngủ được. Ông xin tôi đến coi xem có thể giúp ông được gì chăng. Tôi nhận lời, nhưng nói trước là không dám bảo đảm có thể làm được gì nhiều. Nếu vợ ông chưa được phép hiện về, thì đành phó thác mọi sự trong tay Chúa thôi.

Tôi đã đến và ngủ trong căn phòng đó. Vào khoảng 23g30, tiếng đập cửa bắt đầu nổi lên. Tôi cất tiếng hỏi: “Linh hồn muốn gì? Tôi có thể làm gì giúp linh hồn?” Tôi không thấy ai, cũng không nghe có tiếng trả lời. Tôi nghĩ là bà này chưa được phép nói. Sau khoảng 5 phút, một con hà mã xuất hiện, trông thật khủng khiếp. Tôi liền rảy nước thánh và hỏi: “Tôi phải làm cách nào để giúp linh hồn?” Vẫn không có tiếng trả lời. Tức khắc một con rắn khổng lồ xuất hiện. Con rắn cuốn chặt quanh mình con hà mã như để bóp chết nó. Rồi cả hai con thú biến mất.

Tôi buồn rầu tự nhủ: “Chẳng lẽ linh hồn này bị trầm luân đời đời sao!” Một lúc sau, có linh hồn khác xuất hiện và nói với tôi: “Đừng sợ! Bà ấy không bị rơi xuống hỏa ngục đâu. Nhưng bà ta phải chịu một thứ hình phạt dữ dằn nhất trong Luyện ngục. Lý do là khi còn sống, bà ấy đã giữ mối hận thù triền miên với một phụ nữ khác. Đã nhiều lần phụ nữ này tìm cách xin lỗi và làm hòa. Nhưng bà ấy nhất định từ chối, ngay cả khi bị bệnh nặng gần chết”.

Câu chuyện trên đây cho thấy Thiên Chúa trừng phạt nặng nề những tội phạm lỗi đức bác ái với người lân cận.

(Trích từ: Maria Simma “*Les âmes du purgatoire m’ont dit*”, Éd. Du Parvis, 1990)



KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Lạy Mẹ Maria từ ái,
là Đấng giải thoát chúng con,
xin thương đến những người
chúng con yêu mến đã qua đời,
nhất là những người cần được đón nhận
lòng nhân hậu Chúa hơn.
Xin Mẹ cầu bầu cho mọi người
đã ra đi trước chúng con,
để tình yêu Chúa thanh tẩy
và giải thoát họ hoàn toàn.
Xin Mẹ thương đón nhận
lời cầu nguyện của chúng con/
hiệp với lời cầu của toàn thể Hội Thánh,
mà ban cho họ niềm vui
vượt quá mọi điều mong ước.
Xin an ủi và giải thoát
những người chúng con mến thương/
trong lúc đau khổ khốn cùng.
Lạy Mẹ là nơi nương ẩn của tội nhân,
là Nữ Hoàng các thánh,
xin cho tất cả chúng con đây/
ngày kia được cùng nhau xum họp
trong nhà Cha vĩnh cửu trên trời.
Amen.